



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 13 กันยายน 2565

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: STOCK GOSSIP: 'น้ำท่วม-น้ำหลาก' พัดหูนับปัจจัย ค้าปลีก-...	กรุงเทพธุรกิจ
2. ส.ป.ก.ขงร่างพ.ร.บ.ปฏิรูปฯปรับแนวทางการสินสิทธิในที่ดิน	แนวหน้า
3. ปลัดเกษตรฯ-ญี่ปุ่นร่วมมือด้านเกษตร	แนวหน้า
4. 'กรมหม่อนไหม'ยกระดับการผลิตเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน	สยามรัฐ
5. จับตารายได้เกษตรกรสุทธิของชาวสวนยางปี 2565 แรกกดดันจากต้นทุนการ...	สยามรัฐ
6. รายงาน: เกษตรกร ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ประสบความสำเร็จทำ...	สยามรัฐ
7. ยกระดับแบรนด์อัตลักษณ์กาแฟโรบัสต้าสู่สากล	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
8. พัฒนาที่ดินชนวนรับกล้าหญ้าแฝกปลูกป้องกันการพังทลายของดิน	แนวหน้า
9. ประกันรายได้ปาล์มปี 4	สยามรัฐ
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. คอลัมน์: ชีพจรโลกธุรกิจ: รายได้ชาวสวนยางลดลง 4.9%	แนวหน้า
12. "พาณิชย์"เดินหน้าปิ่น Farm Outlet ช่วยเกษตรกร-ชุมชนขายสินค้าเพิ่มรายได้ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา



น้ำท่วม-น้ำหลากพัดหุ้นรับปัจจัย
ค่าปลีก-ประกันภัยขึ้นแทน
> 14

'น้ำท่วม-น้ำหลาก' พัดหุ้นรับปัจจัย ค่าปลีก-ประกันภัยขึ้นแทน



● สมัยริบกา เริ่มรู้
กรุงเทพธุรกิจ

ฝนมาแล้ว!! ประโยคที่ทำให้คนไทย
ทั้งประเทศหวาดระแวงและต้องเตรียมพร้อม
รับมือปริมาณน้ำฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง
และนำไปสู่สถานการณ์น้ำขัง-น้ำท่วมสูง
จนไปถึงน้ำป่าไหลทะลักทำให้บ้านเรือนและ
พื้นที่ทำกินได้รับความเสียหายจำนวนมาก

ประเทศไทยเผชิญพายุฝนติดต่อกัน
เกือบ 2 สัปดาห์ ตั้งแต่เข้าเดือนก.ย.
เป็นต้นมา จนทำให้เกิดสภาพคนกรุงเทพฯ
เผชิญฝนตกอย่างหนัก การระบายน้ำไม่ทัน
จนทำให้บนท้องถนนน้ำท่วมสูง ตามมาด้วย
การจราจรติดขัดใช้เวลาเดินทางหนักหนา
สาหัส 4 ชั่วโมง

ขณะที่ในโซนต่างจังหวัดหนักไม่แพ้กัน
เพราะมีน้ำป่าเข้ามาเมื่อไม่สามารถระบายสู่
ทะเลได้ทัน หรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของไทย
จำเป็นต้องเร่งระบายน้ำเหนือเขื่อนออกมา
ทำให้พื้นที่บ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร
ได้เขื่อนได้รับผลกระทบหนักไปตามๆ กัน

ระหว่างวันที่ 11-13 ก.ย.2565
มีการประกาศแล้วว่าร่องมรสุมพาดผ่าน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบนทำให้ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่
เสี่ยงน้ำหลาก น้ำท่วมขัง คือทางโซนภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก
ส่วนโซนที่ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้น
อย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่ง บริเวณ
แม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขา และสุดท้าย
เฝ้าระวังแหล่งน้ำและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
ที่มีปริมาตรน้ำสูงกว่าเกณฑ์ปฏิบัติการเก็บ
กักน้ำสูงสุด (Upper Rule Curve) 10 แห่ง
ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัด
เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ำก๊วกอหมาและแม่มอก
จังหวัดลำปาง บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
อ่างเก็บน้ำทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี
อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นเป็นต้น
สถานการณ์ดังกล่าวเปรียบเทียบกับ
น้ำท่วมหนักในช่วงที่ผ่านมาถือว่ายังไม่หนัก
เท่าในปี 2552 แต่ผลกระทบมีไม่น้อย

โดยเฉพาะบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตร
ซึ่งเปรียบเทียบได้กับปี 2554 **สำนักงาน**
เศรษฐกิจการเกษตรระบุฝนตกชุกยาวนาน
นับตั้งแต่เดือนก.ย. 2564 ก่อให้เกิดสถานการณ์
น้ำท่วมครอบคลุมพื้นที่ 48 จังหวัดในภูมิภาค
ต่างๆ ทั่วประเทศ

โดยภาพรวมมีพื้นที่เกษตรที่ได้รับ
ผลกระทบประมาณ 5.37 ล้านไร่โดยประเมิน
สถานการณ์เป็น 2 กรณี (ข้อมูล ณ วันที่ 15
ต.ค.2564) กระทบ GDP ภาคเกษตรปี 2564
ลดลงประมาณ 4,190-5,730 ล้านบาท หรือ
ลดลง 0.2-0.5% ซึ่งเป็นการประเมินในเบื้องต้น
ที่ไม่ได้รวมความเสียหายด้านทรัพย์สิน

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) โนมูระ พัฒนสิน
ประเมินสถานการณ์น้ำหลังกรมชลประทาน
เปิดเผยว่า ความเสี่ยงน้ำท่วมปีนี้จะรุนแรง
เท่าระดับปี 2554 แต่มีความแตกต่างกัน

คือ ก.ย. 2554 มีพายุก้าวเข้าประเทศ 5 ลูก ส่วนในปี 2565 ยังไม่มี และมีหย่อมความกดอากาศต่ำ 3 ครั้ง

ส่วนปริมาณน้ำใน 4 เดือนหลักปี 2554 อยู่ที่ 2.0 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร แต่ปี 2565 อยู่ที่ 1.3 หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้ำท่วมช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นปริมาณฝนที่ตกหนัก ทากะบายต่อเนื่องซึ่งกำลังเร่งดำเนินการ ในปัจจุบัน สถานการณ์จะค่อยๆ ดีขึ้น

เบื้องต้นสามารถแก้ไขได้ให้ กลุ่มสินค้า ปรับปรุงบ้าน และวัสดุก่อสร้างที่มักให้ ผลตอบแทนดีช่วงซ่อมแซมหลังน้ำท่วม HMPRO, GLOBAL, TASCO, DCC, DRT และ TOA

บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) ระบุ สถานการณ์น้ำท่วมคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อหุ้นซ่อมแซมบ้านและประกันภัยเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของไทย และชานเมืองกรุงเทพ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและยานพาหนะ ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อ จิตวิทยาการลงทุนในหุ้นสองกลุ่ม

ประกอบไปด้วยกลุ่มค่าปติก (ซ่อมแซมบ้าน) ตลาดอาจมองถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้น ในการตกแต่งและซ่อมแซม ซึ่งจะเป็นบวกต่อ HMPRO, GLOBAL, DOHOME ส่วน กลุ่มประกันภัย มองว่าความเสียหายที่เกิดขึ้น ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเคลมสินไหม ซึ่งอาจกระทบต่อผลประกอบการระยะสั้น นักลงทุนจึงควรเพิ่มความระวังความผันผวนของหุ้นในกลุ่มประกันภัย

หน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/ภูมิภาค

วันที่: อังคาร 13 กันยายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15111

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 40.23

Ad Value: 50,287.50

PRValue (x3): 150,862.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ส.ป.ก.ชงร่างพ.ร.บ.ปฏิรูปฯปรับแนวทางการสินสิทธิในที่ดิน

ส.ป.ก.ชงร่างพ.ร.บ.ปฏิรูปฯ ปรับแนวทางการสินสิทธิในที่ดิน

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 3/2565 มีสาระสำคัญ ดังนี้ ที่ประชุม คปก.รับทราบร่าง พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม พ.ศ. ... โดยเป็นการปรับปรุง พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 เพื่อให้ ส.ป.ก.มีกฎหมายและมาตรการทางกฎหมายที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม สามารถป้องกันการบุกรุกที่ดินรัฐเพิ่มเติม กระจายการถือครองสามารถบริหารจัดการที่ดินภาครัฐให้มีความเหมาะสม การเข้าถึงทรัพยากรและการเพิ่มมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้ประชาชน พร้อมกันนี้ ได้เห็นชอบแนวทางการสั่งให้เกษตรกรสินสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่รับมอบจาก ส.ป.ก.ซึ่งคำนึงถึงความเป็นธรรมและความจำเป็นของเกษตรกรมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรต้องได้รับความเดือดร้อนจนเกินไปจากการถูกสั่งให้สินสิทธิตามแนวทางเดิมที่ต้อง

สูญเสียทั้งที่ดินทำกินและที่ดินอยู่อาศัยทั้งหมด โดย ส.ป.ก.จะแจ้งสิทธิและหน้าที่ให้เกษตรกรดังกล่าวได้รับทราบ ตลอดจนให้โอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานที่จำเป็นและเพียงพอแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง

นอกจากนี้ คปก.ยังเห็นชอบการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดทำบัญชีเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือก นำไปเป็นแนวทางการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร เพื่อจัดลำดับในการช่วยเหลือเกษตรกรให้เป็นไปตามระเบียบ โดยแบ่งบัญชีออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1.บัญชีเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกินที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับการจัดที่ดินทำกินจาก ส.ป.ก.

2.บัญชีเกษตรกรซึ่งผ่านการประเมินหลักสูตรเกษตรกรรุ่นใหม่ 3.บัญชีผู้ขอรับการจัดที่ดินเป็นการเฉพาะ เช่น ผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการของทางราชการที่สูญเสียที่ดินทำกิน ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด และนโยบายรัฐบาลที่ให้แก่ปัญหาที่ดิน อาทิ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบาย

รัฐบาล (กทช.) และ 4.บัญชีเกษตรกรอื่นๆ ตามที่ คปก. กำหนด ช่วยลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ มีความเป็นธรรม รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ทั้งนี้ คปก.เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 กว่า 4,100 ล้านบาท เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารเงินกองทุนฯ โดยแบ่งเป็นรายจ่ายหมุนเวียน เช่น การจัดหาที่ดินสินเชื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้เกษตรกร สินเชื่อตามนโยบาย เงินค้ำประกันสินเชื่อ ธ.ก.ส.และรายจ่ายขาด เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดหาที่ดิน โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่และการผลิตโครงการพัฒนาแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 38/2559 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้ อยู่ดี และมีความสุขในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างยั่งยืน

ปลัดเกษตรฯ-ญี่ปุ่นร่วมมือด้านเกษตร

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กับกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ญี่ปุ่น ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยร่วมกับ นายเรียวสุเกะ โอกาว่า (Ryosuke Ogawa) ผู้ช่วย รมต.ด้านการต่างประเทศ กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น ตามข้อสั่งการของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการพัฒนาด้านเกษตรอัจฉริยะในประเทศไทย

ดร.ทองเปลวกล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาภาคการเกษตรของทั้งสองประเทศ พลิกโฉมระบบการเกษตรและอาหารให้รวดเร็ว และมีความยั่งยืน สามารถตอบสนองตามแนวทาง BCG โมเดล และนโยบาย Thailand 4.0 ของไทย และยุทธศาสตร์ระบบอาหารสีเขียว (MeaDRI) ของญี่ปุ่น โดยทั้งหมดล้วนสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

สำหรับบันทึกความร่วมมือดังกล่าว มีสาระสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะในประเทศไทยในด้านต่างๆ รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร อาทิ การร่วมวิจัยและพัฒนา การแลกเปลี่ยนข้อมูลและ

เทคนิค และการประชุมปฏิบัติการ ซึ่งสามารถดำเนินการภายใต้โครงการสาธิตการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ และกิจกรรมอื่น ในรูปแบบต่างๆ

“ขั้นตอนต่อไปทั้งสองฝ่ายจะต้องหารือหรือระหว่างกัน เพื่อจัดตั้งหน่วยงานประสานงานหลักที่จะร่วมกันพัฒนาแผนการดำเนินงาน และติดตามการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้บันทึกความร่วมมือฉบับนี้ ในขณะที่กระทรวงเกษตรฯ จะประชุมเป็นการภายใน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือด้านเกษตรอัจฉริยะกับฝ่ายญี่ปุ่นให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป” ดร.ทองเปลว กล่าว



ร่วมมือ : ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ กับกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ญี่ปุ่น ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรของทั้งสองประเทศ



'กรมหม่อนไหม'ยกระดับการผลิตเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

นายศรีบุญ พูลลาภ รองอธิบดี กรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า ปัจจุบัน สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก ในหลายบริบท ทำให้ภาคการผลิตทางการเกษตรต้องมีการพัฒนาและยกระดับสินค้า เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ โดยมุ่งเน้นการขยายห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของการผลิตสินค้าให้กว้างและหลากหลายมากขึ้นจากที่เคยเป็นเพียงการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตขั้นสูง ต้องพัฒนาและยกระดับให้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลิตภัณฑ์แปรรูป ก็จะต้องพัฒนาให้เป็นการแปรรูปขั้นสูงหรือในระดับอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาและยกระดับสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าตาม

แนวทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (BCG Model)

ทั้งนี้ กรมหม่อนไหมได้มีการขับเคลื่อนพัฒนาและยกระดับสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหม่อนไหมตามแนวทาง BCG Model มีแนวทางการพัฒนา ในด้านต่างๆ ได้แก่ วิจัยและพัฒนาการใช้ทรัพยากรชีวภาพ เช่น พันธุ์พืช ปัจจัยการผลิต ให้มีคุณภาพเหมาะสมกับกระบวนการผลิตของสินค้าแต่ละชนิด รวมถึงการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูหม่อนไหม และเร่งส่งเสริมการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและมูลค่าสูง และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย ตอบโจทย์สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Eco-Friendly)

จับตารายได้เกษตรกรสุทธิของชาวสวนยางปี 2565 แรงกดดันจากต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น

ภาพรวมรายได้เกษตรกรชาวสวนยางของไทยในปี 2565 อาจยังสามารถประคองตัวในเกณฑ์ดีต่อได้ที่ราว 2.61-2.71 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8-6.6 (YoY) จากแรงหนุนด้านราคาเป็นหลัก โดยราคาเฉลี่ยของยางแผ่นดิบชั้น 3 อาจอยู่ที่ราว 54-56 บาทต่อกก. ตามอุปสงค์ที่มีรองรับโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยางล้อและถุงมือยางทางการแพทย์ ขณะที่อุปทานยางพาราน่าจะทรงตัวจากปีก่อนที่ราว 4.84 ล้านตัน จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยเป็นหลัก แต่ต้องเผชิญปัจจัยเสี่ยงด้านราคาปุ๋ยในระดับสูงและโรคใบร่วงที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น

อย่างไรก็ดี แม้รายได้เกษตรกรชาวสวนยางในปี 2565 อาจให้ภาพที่ดีขึ้น แต่พบว่า ในฝั่งของต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน ทั้งค่าแรงงาน ค่าปุ๋ยเคมีและค่ากำจัดศัตรูพืช ล้วนกดดันให้รายได้เกษตรกรสุทธิของชาวสวนยาง (รวมเงินประกันรายได้) ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.9 (YoY) ไปอยู่ที่ราว 107,810 ล้านบาท ในขณะที่เงินเพื่อสูงและกำลังซื้อครัวเรือนที่เปราะบาง จะยังเป็นปัจจัยกดดันต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยาง

รายได้เกษตรกรชาวสวนยางปี 2565 น่าจะขยายตัวต่อได้จากปีก่อน จากแรงหนุนด้านราคาเป็นหลักตามอุปสงค์ที่มีรองรับ ขณะที่อุปทานยางพาราน่าจะทรงตัวใกล้เคียงกับปีก่อน โดยศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย คาดว่าภาพรวมรายได้เกษตรกรชาวสวนยางของไทยในปี 2565 อาจยังสามารถประคองตัวในเกณฑ์ดีต่อได้ที่ราว 2.61-2.71 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8-6.6 (YoY) โดยมีรายละเอียดในมุมมองต่อประเด็นด้านราคาและปริมาณผลผลิตยางพารา ดังนี้

ราคา จะเป็นปัจจัยผลักดันสำคัญต่อรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง โดยคาดว่า ราคาเฉลี่ยของยางแผ่นดิบชั้น 3 ของไทยในปี 2565 อาจอยู่ที่ราว 54-56 บาทต่อกก. หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6-6.4 (YoY) ตามอุปสงค์ที่มีรองรับในอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์และถุงมือยางทางการแพทย์ อีกทั้งราคายางยังได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นและอยู่ในระดับสูงในปีนี้ อย่างไรก็ดี ราคายางพาราจะเป็นการเติบโตแบบชะลอตัว ตาม Pent Up Demand ที่คลี่คลายมากขึ้นและความไม่แน่นอนต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะจีน ซึ่งเป็นคู่ค้าหลักของไทย ทั้งนี้

คาดว่า ในช่วงที่เหลือของปี (ก.ย.-ธ.ค.) ราคาของยางอาจยังลุ่มลอยอยู่ที่ราว 48-51 บาทต่อกก.โลกรัม เมื่อเทียบกับช่วง 8 เดือนแรกของปีเฉลี่ย 57.9 บาทต่อกก.โลกรัม ตามปัจจัยด้านฤดูกาลที่จะมีผลผลิตยางออกสู่ตลาดจำนวนมากที่ราวร้อยละ 44.9 ของปริมาณผลผลิตยางพาราทั้งปี

ผลผลิต คาดว่าผลผลิตยางพาราของไทยในปี 2565 อาจทรงตัวใกล้เคียงกับปีก่อนที่ราว 4.84 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 (YoY) จากปัจจัยหนุนด้านสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยเป็นหลัก ที่จะทำให้ผลผลิตยางพารายังโตต่อได้ แต่คงเป็นการเติบโตเพียงเล็กน้อย เพราะมีปัจจัยกดดันจากราคาปุ๋ยเคมีที่อยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์จากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน โดยคาดว่า ราคาปุ๋ยยูเรียนำเข้าของไทยอาจยืนในระดับสูงที่ราว 800-900 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน หรือเพิ่มขึ้นราวเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน จึงอาจกระทบต่อการใช้ปุ๋ยและปริมาณผลผลิตยางพารารวมถึงความเสียหายของโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบันและมีแนวโน้มสร้างความเสียหายต่อต้นยางพารามากขึ้น ได้สร้างความกังวลให้กับเกษตรกร เพราะยังไม่มียารักษาโรคนี้ให้หายขาด และคาดว่าแนวโน้มการพบพื้นที่ระบาดในไทยอาจเพิ่มขึ้นได้อีกโดยเฉพาะในภาคฝน ล้วนกดดันอุปทานยางพาราไทย

นอกจากนี้ ในช่วงที่เหลือของปีนี้ คงต้องจับตาระดับผลผลิตที่อาจตกอยู่ในภาคใต้ ซึ่งเป็นแหล่งผลผลิตยางพาราหลัก ที่อาจมีความเสี่ยงให้เกิคน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในช่วงเดือนพ.ย.2565-ม.ค.2566 จนอาจกดดันภาพรวมผลผลิตยางพาราไทยในปีนี้อาจหดตัวได้ และอาจส่งผลกระทบต่อภาคการค้ายาง รายได้เกษตรกรชาวสวนยางในปีนี้อาจเติบโตต่ำกว่ากรอบล่างที่ประเมินไว้ได้

อย่างไรก็ดี แม้ภาพรวมรายได้เกษตรกรชาวสวนยางในปี 2565 จะให้ภาพที่ดีต่อเนื่องจากปีก่อน แต่หากมองในฝั่งของต้นทุนการผลิต จะพบว่า มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน ทั้งค่าแรงงาน ค่าปุ๋ยเคมี ค่ากำจัดศัตรูพืช ซึ่งจะกดดันรายได้เกษตรกรสุทธิของชาวสวนยางให้ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย คาดว่า แม้ภาพรวมรายได้เกษตรกรชาวสวนยางในปี 2565 จะให้ภาพที่ดี แต่ด้วยต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น

อย่างมาก โดยเฉพาะต้นทุนค่าแรงงานกรีดยาง ต้นทุนปุ๋ยเคมีและค่ากำจัดศัตรูพืช จะกดดันทำให้รายได้เกษตรกรสุทธิของชาวสวนยางในปี 2565 อาจปรับตัวลดลงไปอยู่ที่ราว 97,745 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนที่ 103,382 ล้านบาท ทั้งนี้ หากรวมผลของเงินรายได้จากโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางจากภาครัฐ ก็จะช่วยทำให้รายได้เกษตรกรสุทธิที่รวมเงินช่วยเหลือจากภาครัฐในปี 2565 อาจอยู่ที่ราว 107,810 ล้านบาท ซึ่งยังคงเป็นระดับที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ 113,424 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.9 (YoY) สะท้อนถึงการส่งผ่านของต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะกดดันต่อเนื่องมายังรายได้เกษตรกรสุทธิให้ปรับตัวลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ดี รายได้เกษตรกรสุทธิในปีนี้อยู่ที่ราว 107,810 ล้านบาท อาจไม่ได้แตกต่างจากค่าเฉลี่ยรายได้เกษตรกรสุทธิในอดีตมากนัก

ดังนั้น ในระยะสั้น ความช่วยเหลือด้านรายได้จากภาครัฐให้กับเกษตรกรแบบเฉพาะหน้า นับว่ายังมีความจำเป็น ในภาวะที่มีความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิตที่ยังยืนสูงตามความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่มีที่พ่ายยึดเยื้อ ประกอบกับความไม่แน่นอนด้านอุปทานยางพารา (ราคาปุ๋ยเคมีในระดับสูง โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ ภาวะ Climate Change) รวมไปถึงภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง กำลังซื้อภาคครัวเรือนที่เปราะบาง และหนี้ครัวเรือนในระดับสูง จะยังเป็นปัจจัยกดดันความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยาง มองต่อไปในระยะข้างหน้า แนวทางการลดต้นทุนการผลิตนับเป็นสิ่งสำคัญ โดยเกษตรกรควรมีการปรับสัดส่วนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีมากขึ้น อีกทั้งความช่วยเหลือจากภาครัฐควรเป็นรูปธรรมในระยะกลาง-ยาว ก็มีความจำเป็น เช่น การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสั่งตัด (การใช้ปุ๋ยเคมีตามชุดดิน) มากขึ้น เพื่อเป็นการจัดการธาตุอาหารพืชเฉพาะพื้นที่ ช่วยให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยถูกชนิดและถูกปริมาณอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด อันจะเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตและลดการนำเข้าปุ๋ยเคมีของไทย นอกจากนี้ การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ จะเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับการผลิตยางพาราและรายได้เกษตรกรชาวสวนยางของไทยได้อย่างยั่งยืน

ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย



เกษตรกร ต.สามพระยา อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี ประสบความสำเร็จ
ทำเกษตรผสมผสาน

▶ 8



เกษตรกร ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ประสบความสำเร็จทำเกษตรผสมผสาน



รายงาน

“ก่อนหน้านี้อปลูกสับปะรดเป็นพืชเชิงเดี่ยว ต้องใส่ปุ๋ยเคมีบำรุงและใช้ยาฉีดพ่นฆ่าแมลง ไม่นานดินเสื่อมโทรมเป็นกรดเป็นด่าง ร่างกายก็เริ่มเจ็บป่วย”

นายอุดร หงษ์มณี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลสามพระยา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดเพชรบุรี เกษตรกรตัวอย่างด้านเกษตรผสมผสานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยและว่า “พอได้เข้าร่วมเป็นเกษตรกรทำเกษตรแบบผสมผสานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งศูนย์ฯ ได้ให้ความรู้พร้อมแนะนำให้ปลูกพืชล้มลุก

ที่เหมาะสมกับพื้นที่ เป็นแคนตาลูป แตงโม เป็นการเริ่มจากที่พืชปลูกง่าย ๆ ขายได้ไวๆ และเป็นพืชที่ช่วยปรับปรุงบำรุงดิน เมื่อดินฟื้นตัวจึงเอาพันธุ์ไม้อื่นๆ มาปลูกเพิ่มเติม เช่นกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อน ฟรั่งไล่แดง อ้อยคั้นน้ำ ขุดสระเก็บน้ำในพื้นที่ ในสระปล่อยปลา ริมสระน้ำปลูกผัก ทำให้มีกินมีขายตลอดทั้งปี และดินก็สมบูรณ์ไม่ต้องใส่ปุ๋ย”

การนี้ นายพลการ สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วย นายปวีตร นวมะรัตน์ รองเลขาธิการ กปร. คณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมแปลงเกษตรของนายอุดร หงษ์มณี พร้อมรับฟังแนวทางในการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จในการน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติใช้ในการดำรงชีพ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

ซึ่งนายอุดรเป็นเกษตรกรตัวอย่างด้านเกษตรผสมผสานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ย้ายถิ่นฐานจากจังหวัดสมุทรสงครามมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี และในปี 2526 เข้าร่วมเป็นเกษตรกรขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มมีการก่อตั้งศูนย์ ได้รับจัดสรรที่ดินทำกินจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จำนวน 11 ไร่ เป็นพื้นที่ไถล้นน้ำ 5 ไร่ พื้นที่ไถล้นน้ำ 5 ไร่ ที่อยู่อาศัย 1 ไร่

เริ่มแรกทำไร่สับปะรดเพียงอย่างเดียว รายได้น้อยและไม่ประสบผลสำเร็จ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จึงเข้ามาสนับสนุนและส่งเสริมให้ทำการเกษตรแบบผสมผสานควบคู่ไปกับการเลี้ยงสัตว์ มีรายได้ประมาณ 15,000 บาทต่อเดือน



“
ได้นำความรู้ที่ได้จากศูนย์ฯ
มาดำเนินการ และถ่ายทอด
ให้ลูกบ้านได้นำไปปฏิบัติใช้
เช่น การบริหารจัดการ
การผลิตสินค้าทางการ
เกษตรตามฤดูกาล
”

ผลผลิตส่งขายที่อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ อีกทั้งยังนำปลานิลที่เลี้ยงในสระนำมาแปรรูปเป็นปลานิลแดดเดียว ให้แม่บ้านรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแม่บ้านทำเค้กกล้วยหอม เพาะชำไม้ดอกไม้ประดับ โดยได้นำความรู้ที่ได้จากศูนย์ฯ มาดำเนินการ และถ่ายทอดให้ลูกบ้านได้นำไปปฏิบัติใช้ เช่น การบริหารจัดการการผลิตสินค้าทางการเกษตรตามฤดูกาล การวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับการตลาดทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นการลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

“ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านมีเงินเดือน 9,000 บาทต่อเดือน มาบวกกับขายกล้วยน้ำว้า ขายหน่อกล้วย ขายหัวปลี ขายใบตอง ปลาในท้องร่องจับขึ้นมากิน เหลือกินแปรรูปเป็นปลาแดดเดียว ส่วนหนึ่งนำมาทอดขาย และเลี้ยงแพะเมื่อโตเต็มทีนำมาแปรรูปทำข้าวหมกเนื้อแพะ แกงแพะ แพะย่างสมุนไพรมีคนมารับซื้อถึงที่ นอกจากนี้ยังมีการผลิตแชมพูประจำตัวควาย เซรั่มเห็ดเยื่อไผ่ สบู่นมแพะ ครีมนมแพะ



ทาผิวบำรุงผิวนมแพะ และนมแพะพาสเจอร์ไรซ์ ที่ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ได้อบรมความรู้ให้แล้วมาร่วมตัวกันจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน นำผลผลิตไปจำหน่ายที่ร้านของศูนย์ฯ ขายดีมาก ทุกคนในกลุ่มฯ จะได้รับเงินปันผลจากทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ มาโดยตลอด เป็นรายได้ที่ดีและได้รับกันอย่างทั่วถึง” นายอุดร หมั่นมณีกล่าว

เกษตรกรตัวอย่างด้านเกษตรผสม

ผสาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ เผยเพิ่มเติมด้วยว่าเพื่อเป็นการขยายผลในการทำเกษตรผสมผสานในพื้นที่ ต่อจากนี้จะรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ให้มากขึ้น พร้อมขยายพื้นที่ปลูกพืชประเภทผักปลอดสารพิษ ควบคู่กับการผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้บำรุงดิน ส่งเกษตรกรรายอื่น ๆ โดยจะดำเนินการครั้งละ 10 ราย จนทั่วทั้งหมู่บ้านต่อไป



ยกระดับแบรนด์อัตลักษณ์กาแฟโรบัสต้าสู่สากล ชุมพรจัดใหญ่งาน“เทศกาลกาแฟโรบัสต้า”

ชุมพร - ชุมพรเตรียมยกระดับแบรนด์อัตลักษณ์กาแฟโรบัสต้า สู่ตลาดสากล จัดงาน “เทศกาลกาแฟโรบัสต้า” เผยเป็นแหล่งผลิตอันดับ 1 ของประเทศไทย มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศไทย ผลผลิตปีละกว่า 8 พันตัน

จังหวัดชุมพรจับมือยกระดับอัตลักษณ์สู่ตลาดสากล จัดงานเทศกาลกาแฟชุมพรโรบัสต้า 2565 “Chumphon Robusta Coffee Festival 2022” แสดงและจำหน่ายสินค้า ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2565 ณ สวนสาธารณะเกียรติก้อง เขตเทศบาลเมืองชุมพร และครั้งที่ 2 จัดที่หน้าท่าเรือท่าเรือหลังสวน ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2565

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอบรมการตลาดออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี โดยวิทยากรจะนำเสนอด้วยภาพและวิดีโอด้วยมือถือแบบง่ายๆ สามารถทำด้วยตนเอง รวมถึงมีแนวความคิดมาช่วยหามุมมองใหม่ๆ ที่จะมาช่วยแนะนำส่งเสริมการตลาดของกาแฟชุมพรให้ปรับตัวทันกับโลกออนไลน์ในปัจจุบัน โดยจัดในวันที่ 19-20 กันยายน 2565 ณ โรงแรมมรกตทวิน และจะเผยแพร่ผ่าน Zoom และ Facebook Live กิจกรรม Online Business Matching ผ่าน Zoom Meeting

นายกองเอกพทุร กฤษฎะพันธ์ รอง ผวจ.ชุมพร เปิดเผยว่า เทศกาลกาแฟชุมพรโรบัสต้า 2565 “Chumphon Robusta Coffee Festival 2022” เป็นกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพให้กาแฟโรบัสต้าชุมพร นับเป็นโครงการที่สำคัญอีกโครงการหนึ่งในการพัฒนาจังหวัด และผลักดันให้ไปสู่เป้าหมาย “ชุมพรเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดีและมีคุณภาพ”

จังหวัดชุมพรยังเป็นแหล่งผลิตกาแฟพันธุ์โรบัสต้า อันดับ 1 ของประเทศไทย มีพื้นที่ปลูกกว่า 81,929 ไร่ ให้ผลผลิตรวมทั้งจังหวัด 8,322 ตัน/ปี สร้างมูลค่าให้จังหวัดปีละ 573.71 ล้านบาท ซึ่งจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนของภาครัฐกับกลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ

กาแฟโรบัสต้าชุมพร ที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดเชื่อมโยงการค้ากาแฟโรบัสต้าชุมพรให้เป็นที่รู้จักไปสู่สากล และได้เผยแพร่ความโดดเด่นเอกลักษณ์กาแฟโรบัสต้าชุมพรที่ไม่เหมือนใคร ด้วยสภาพดินฟ้าอากาศ และภูมิประเทศที่แตกต่าง จะทำให้กาแฟโรบัสต้าชุมพรเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ด้านนายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า กาแฟพันธุ์โรบัสต้า มีผู้ผลิตที่ได้รับความนิยมของจังหวัดชุมพรมีหลายกลุ่ม เช่น กาแฟเขาทะเล อุสท์ กาแฟชุมพร และกาแฟถ้ำสิงห์ชุมพร นอกจากนี้ ยังมีสินค้าเกษตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ได้แก่ กล้วยเล็บมือนางชุมพร ข้าวเหลืองประทิวชุมพร กาแฟเขาทะลุ

สินค้า GI ใหม่ล่าสุดคือ กาแฟถ้ำสิงห์ชุมพร ซึ่งจะเห็นว่ากาแฟโรบัสต้าที่ปลูกในจังหวัดชุมพร มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และเป็นแบรนด์ท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพ ที่ชาวเกษตรกรของเราได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างผลผลิตออกสู่ท้องตลาดจนเป็นที่ยอมรับกันในวงกว้าง

จุดเด่นของ “กาแฟโรบัสต้า” จังหวัดชุมพร คือการปลูกกาแฟคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และต้องการพัฒนาจากผู้ปลูก เป็นผู้แปรรูป ผู้คั่วกาแฟ รวมทั้งเป็นบาร์ิสต้า ซึ่งหากสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่ชุมชน ผู้บริโภคทั่วโลก จะรู้จักกาแฟโรบัสต้าชุมพรมากขึ้น ก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟพร้อมที่จะเปิดทำตลาดการค้า

น.ส.ปรเมณี ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดชุมพร กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นมาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และส่งเสริมการผลิต การแปรรูปการยกระดับ การพัฒนาแบรนด์กาแฟอัตลักษณ์ชุมพร และการตลาดกาแฟโรบัสต้าชุมพรสู่ตลาดสากลอย่างครบวงจร ซึ่งกิจกรรมของโครงการในครั้งนี้ จะประกอบด้วย การจัดงานแสดงและ

จำหน่ายสินค้า กาแฟโรบัสต้า

โดยเชิญผู้ประกอบการในทุกเงื่อนไข ที่มีกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มาร่วมกันออกร้าน เริ่มตั้งแต่กลุ่มที่ถือว่าเป็นยุคบุกเบิกเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกาแฟโรบัสต้าชุมพร ได้แก่ สวนกาแฟพานิช สวนลุงเหนือ ไร่จิราวัฒน์ กาแฟชายเก๋ อีกทั้งยังได้กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ที่เพิ่งได้รับรางวัลมาได้แก่ สวนกาแฟลุงไชยเกษตรอินทรีย์ KIM Coffee Home Roaster ที่มีเจ้าของสวนเป็น Q Grader

สวนนิลเขียว พัฒนาการกาแฟคั่วบดอินทรีย์ กาแฟเขาพระเจ้า กาแฟภูเขาเดิน Horse Mountain Roaster และยังมีอีก 2 แบรนด์ที่สร้างชื่อเสียงให้กาแฟโรบัสต้าชุมพรคือ กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ ที่ถือว่าเป็นผู้นำ 2 ราย ที่พากาแฟโรบัสต้าชุมพรออกสู่สากล.

พัฒนาที่ดินชนวนรับกล้าหญ้าแฝก ปลูกป้องกันพังทลายของดิน

น.ส.เบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ได้ศึกษาวิจัยและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก โดยเฉพาะการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) และป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน จากการถูกกัดเซาะจากฝนที่ตกลงมา ทำให้แร่ธาตุและความสมบูรณ์ของดินถูกชะล้างไป อีกทั้งมีคุณสมบัติช่วยดักตะกอนดินและช่วยชะลอความเร็วของน้ำ ซึ่งหญ้าแฝกมีระบบรากยาวสานกันแน่น โอบดิน อุ้มน้ำ เป็นที่อาศัยของจุลินทรีย์ มีความคงทนสามารถอยู่ได้นานหลายปี

ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ตั้งเป้าเร่งดำเนินการแจกจ่ายและปลูกในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายนนี้ โดยมีสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1-12 และสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ ดำเนินการ พร้อมให้คำแนะนำการปลูก การดูแลรักษา และให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของหญ้าแฝกให้เป็นไปตามหลักวิชาการ จึงเชิญชวนเกษตรกร ประชาชน และหน่วยงานที่สนใจ ขอรับกล้าหญ้าแฝกไปปลูกในพื้นที่การเกษตร แหล่งน้ำ และพื้นที่ลาดชันได้ โดยติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 หรือสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ

พณ.เผยให้ไม่เกิน 25 ไร่/ครอบครัวที่ กก.ละ 4 บาทช่วยเกษตรกร 3.8 แสนครัวเรือน ประกันรายได้ปาล์มปี 4

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด ครั้งที่ 2/2565 (ครั้งที่ 31) ว่าที่ประชุมติดตามสถานการณ์ผลผลิตในประเทศของปี 2565 พบว่า ปริมาณผลปาล์มเพิ่มขึ้น 4% สต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศช่วงปลายเดือน ส.ค.อยู่ที่ 2.6 แสนตัน เพิ่มขึ้น 27% เทียบกับตอนสิ้นเดือน ก.ค. การส่งออกน้ำมันปาล์มดิบของไทย ตั้งแต่ ม.ค.-ส.ค.65 ที่ 6.3 แสนตัน เพิ่มขึ้น 97% คู่แข่งสำคัญในตลาดส่งออกคืออินโดนีเซีย ขณะนี้เลิกห้ามการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบแล้ว และเร่งรัดการส่งออกด้วยการยกเลิกภาษีการส่งออก ตั้งแต่ 18 ก.ค.-31 ต.ค.65 ซึ่งมีผลกระทบต่อการแข่งขันการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบของเราด้วย ตัวเลขการส่งออกในเดือน ส.ค.ลดลงมาประมาณหนึ่งเท่าตัวและเดือน ก.ย.ลดลงมาประมาณหนึ่งเท่าตัวเช่นเดียวกัน

โดยวันนี้ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ 2 เรื่อง 1.เห็นชอบให้มีการดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ปีที่ 4 โดยหลักเกณฑ์เหมือนกับ 3 ปีที่ผ่านมาทุกประการ ประกันรายได้ที่ กก.กรัมละ 4 บาท ครอบครัวยุคไม่เกิน 25 ไร่ และผลปาล์มต้องอายุ 3 ปีขึ้นไป กำหนดจำนวนเกษตรกรไว้ 3.8 แสนครอบครัว จะมีการจ่ายเงินส่วนต่าง 12 งวด ถ้าราคาปาล์มในตลาดต่ำกว่า กก.กรัมละ 4 บาท โดยจะกำหนดราคาอ้างอิงทุก 30 วัน เริ่มจ่ายส่วนต่างงวดแรก 15 ก.ย.65-15 ส.ค.66 วงเงินที่เตรียมไว้สำหรับการ

จ่ายเงินส่วนต่างปาล์ม 6,128 ล้านบาท 2.เห็นชอบมาตรการคู่ขนาน สนับสนุนการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ กก.กรัมละ 2 บาท ถ้าเข้าเงื่อนไข 2 ข้อ 1) สต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศล้นจนสูงเกินกว่า 300,000 ตัน 2) ราคา น้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่าราคาในตลาดโลก จะช่วยผู้ส่งออก กก.กรัมละ 2 บาท จะดำเนินการจนถึงเดือน ก.ย.66 ตั้งวงเงินไว้ 309 ล้านบาท รวม 2 โครงการนี้ประกันรายได้ปาล์มปี 4 และมาตรการเสริม 6,437 ล้านบาท

ขณะที่ประเด็นเพิ่มเติมคณะกรรมการได้ มีความเป็นห่วงเตือนไปยังเกษตรกรที่สนใจจะปลูกปาล์มใหม่ให้ระมัดระวังในเรื่องต้นกล้าปาล์มปลอมซึ่งมีระบาดในหลายพื้นที่ ตนได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดที่มีการปลูกปาล์มเข้มงวดกวดขันในเรื่องนี้ ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการในระดับจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ ให้เครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ที่รับผิดชอบทราบ และเรียนให้เกษตรกรผู้สนใจที่จะปลูกปาล์มใหม่ ถ้าต้องการตรวจสอบว่าต้นกล้าเป็นพันธุ์ที่แท้จริงให้ใช้บริการกรมวิชาการซึ่งจะมีประจำทุกสำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประเทศ จำนวน 882 ศูนย์ เพื่อได้รับความมั่นใจว่าเป็นพันธุ์ปาล์มที่ถูกต้อง หรือถ้าพบเบาะแสว่ามี

การจำหน่ายพันธุ์ปาล์มปลอมให้ช่วยแจ้งที่ 1569 ของกระทรวงพาณิชย์หรือกรมการค้าภายใน เพื่อจะได้ลงไปดำเนินคดีหรือตรวจสอบต่อไปได้ และระยะเวลาที่ผ่านมาได้ดำเนินคดีไปแล้ว 2 ราย สำหรับผู้ขายต้นกล้าปาล์มปลอมจำนวน 42,800 ต้น มูลค่ารวม 7 ล้านบาทที่จังหวัดกระบี่ โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับ

ไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขอเตือนผู้ที่กระทำการนี้และอย่าคิดทำเพราะไม่คุ้ม

นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีความเห็นว่าควรได้มีการปรับปริมาณการใช้ น้ำมันปาล์มในประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาราคาปาล์มที่ปรับลดลงมาขณะนี้ ด้วยการปรับจาก B5 เป็น B7 ซึ่งจะนำเสนอตามขั้นตอนกระบวนการต่อไปอยู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ(กนป.) และได้มีการสั่งการให้เข้มงวดเรื่องมาตรฐานการรับซื้อผลปาล์มดิบจากเกษตรกร ให้เจ้าหน้าที่ตรวจเครื่องชั่งอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งห้ามลานเทใช้ตะแกรงร่อนลูกร่วง และเข้มงวดการจดทะเบียนลานเท และขอให้รับซื้อเฉพาะผลปาล์มสุกเพื่อจะได้ผลปาล์มที่มีคุณภาพทำให้เกษตรกรช่วยสนับสนุนการตัดผลปาล์มที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบต่อไปได้ด้วย

“ขณะนี้ราคาผลปาล์มปรับลดลงมาส่วนหนึ่งเพราะราคาน้ำมันปาล์มดิบโลกปรับลดลงมาเยอะ ตลาดมาเลเซียซึ่งเป็นตลาดกลางใหญ่ของโลก ราคาปรับลดลงมาถึง 17% ที่ประชุมเห็นชอบควรช่วยส่งเสริมราคาปาล์มให้ปรับสูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง โดยเสนอให้ทำไบโอดีเซลจาก B5 เป็น B7 และเร่งรัดสนับสนุนการส่งออกน้ำมันปาล์มของไทยไปสู่ตลาดโลกมากขึ้น”

เกษตรวันนี้.....● องค์การตลาด แก้วมังกรภูเขา ฝรั่งกิมจู ฝรั่งหงเป่าสี่ เพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) จัดกิจกรรม "สินค้า สัมโอทองดี มะพร้าวนาหอม มะละกอ เกษตรเกรดคุณภาพ" ระหว่าง ฮอลแลนด์ กัญชาน้ำไว้ มะม่วงอบแห้ง ลำไยอบแห้ง และพืชผักสวนครัว มากมาย.....●

วันที่ 19 สิงหาคม-26 กันยายน 2565 ณ ตลาด อ.ต.ก. บริเวณพื้นที่ทางเดินริมคลองบางซื่อ ตั้งแต่ โซน 3-โซน 12 ภายในงานมีการคัดสรรสินค้าเกษตรเกรดคุณภาพทั้งผลไม้สดและผลไม้แปรรูป หลากหลายชนิด จากเกษตรกร สถาบันเกษตรกร มาจำหน่ายสู่ผู้บริโภค โดยตรง ในราคาที่เหมาะสม อาทิ มะม่วงน้ำดอกไม้ ลำไย น้อยหน้าเพชรปากช่อง

อินทผลุฑ อ.ต.ก. พิเศษในงานมีการแจกคูปองเงินสด 50 บาท เพียงกด Like & Share เพจ อตค ดิลิเวอรี่-www.ortorkor.com เพื่อใช้เป็นส่วนลดภายในงานได้อีกด้วย

จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันสนับสนุนผลไม้ไทยเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรไทย.....●

เกษตรวันนี้

นายกฯ: หล้าปลี



แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: อังคาร 13 กันยายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15111

หน้า: 6(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 10.16

Ad Value: 12,700

PRValue (x3): 38,100

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ชีพจรโลกธุรกิจ: รายได้ชาวสวนยางลดลง 4.9%



❑ รายได้ชาวสวนยางลดลง 4.9%

ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทยประเมินว่า ภาพรวมรายได้เกษตรกรชาวสวนยางของไทยในปี 2565 อาจยังประคองตัวในเกณฑ์ที่ดีต่อได้ที่ 2.61-2.71 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.8-6.6% จากแรงหนุนด้านราคาเป็นหลัก โดยราคาเฉลี่ยของยางแผ่นดิบชั้น 3 อาจอยู่ที่ 54-56 บาทต่อกก. ตามอุปสงค์ที่มีรองรับ ขณะที่อุปทานยางพาราน่าจะทรงตัวจากปีก่อนที่ 4.84 ล้านตัน จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม แม้รายได้เกษตรกรชาวสวนยางในปี 2565 อาจดีขึ้น แต่พบว่า ในฝั่งของต้นทุนการผลิตก็ปรับสูงขึ้นเช่นกันทั้งค่าแรงงาน ค่าปุ๋ยเคมีและค่ายากำจัดศัตรูพืช ล้วนกดดันให้รายได้เกษตรกรสุทธิของชาวสวนยาง (รวมเงินประกันรายได้) ลดลง 4.9 % ไปอยู่ที่ราว 107,810 ล้านบาท

“พาณิชย์”เดินหน้าป็น Farm Outlet ช่วยเกษตรกร-ชุมชนขายสินค้าเพิ่มรายได้

ผู้จัดการรายวัน360° - กรมการค้าภายใน เดินหน้าพัฒนาศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตร ชุมชน (Farm Outlet) ตั้งร้านที่ประสบความสำเร็จ สถาบันการศึกษา เครือข่าย MOC Biz Club เป็นที่เลี้ยง ต้นเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ สินค้าชุมชน ที่คนสามารถเข้าไปเลือกซื้อบริโภค นักท่องเที่ยวซื้อเป็นของฝาก มั่นใจช่วยแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด ปัญหาราคาตกต่ำได้ในระยะยาว

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดี กรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ มีแผนที่จะพัฒนาศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตร ชุมชน (Farm Outlet) ให้เป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าชุมชน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านราคาตกต่ำ หรือผลผลิตล้นตลาด โดยจะนำผู้ประกอบการ Farm Outlet ที่ประสบความสำเร็จ สถาบันการศึกษา และเครือข่าย MOC Biz Club มาช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มดำเนินการ หรือดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว ในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน แล้วเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ รูปแบบการทำธุรกิจ และให้นำไปปรับใช้ เพื่อขับเคลื่อน Farm Outlet ให้เติบโต เพื่อให้เป็นร้านค้าหรือเป็นศูนย์ในการจำหน่ายสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ และสินค้าชุมชนในพื้นที่ ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการบริโภคให้กับคนในพื้นที่ แต่ยังเพิ่มทางเลือกในการ

ซื้อสินค้าไปบริโภค และนำไปเป็นของฝาก สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวในพื้นที่นั้นๆ ด้วย

ทั้งนี้ กรมฯ ยังจะช่วยประสานให้ มีการนำสินค้าออกพื้นที่ มาจำหน่ายใน Farm Outlet เช่น สินค้าจากตลาดต้องชม ที่มีอยู่ประมาณ 239 แห่ง สินค้าจากหมู่บ้านท่ามาค้าขาย 35 แห่ง หรือจะนำสินค้าเกษตรจากพื้นที่อื่น ที่มีปัญหาผลผลิตออกสู่ตลาดมาก และราคาตกต่ำ มาช่วยระบาย เช่น หอมแดง กระเทียม หรืออาจจะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลก็ได้ รวมทั้งจะใช้ "อมก๋อย โมเดล" มาใช้ในการเชื่อมโยง การซื้อขาย ระหว่างผู้ประกอบการ Farm Outlet กับเกษตรกร เพื่อนำผลผลิตเข้ามาจำหน่าย ซึ่งทั้งหมดนี้ จะช่วยเพิ่มมูลค่าหลายของสินค้าที่จำหน่ายใน Farm Outlet

"ต่อไป Farm Outlet ไม่เพียงแต่จำหน่ายสินค้าเกษตร เกษตรอินทรีย์ สินค้าชุมชนในพื้นที่ แต่จะมีสินค้าจากพื้นที่อื่น สินค้าที่ซื้อตั้งจากที่อื่นมาขายด้วย เช่น กัญชงตาก จากกำแพงเพชร กาแฟแม่กำปอง จากเชียงใหม่ เครื่องเงินชื่อดังจากจังหวัดต่างๆ เป็นต้น และจะทำถึงขั้น มีตัวอย่างให้ดู ถ้าสนใจก็สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้ ส่วน Farm Outlet ที่ใหญ่ๆ และตั้งอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยว ก็จะผลักดันให้เป็นจุดพักนักท่องเที่ยว ที่จะเข้ามาพัก มาชม มาเลือกซื้อสินค้าด้วย"นายวัฒน

ศักดิ์กล่าว

อย่างไรก็ตาม กรมฯ ไม่เพียงแต่จะช่วยเหลือด้านการตลาด ด้านการปรับโฉมร้านค้า ยังจะช่วยด้านการบริหารจัดการ ธุรกิจ การบริหารต้นทุน และช่วยเชื่อมโยง สถาบันการเงินให้เข้ามาช่วยเหลือด้านสภาพ คล่อง เพื่อให้ Farm Outlet มีเงินทุนในการขยายธุรกิจ รวมทั้งจะช่วยเชื่อมโยงด้าน การตลาด โดยดึงห้างสรรพสินค้า ผู้ประกอบ การร้านอาหาร โรงแรม รวมถึงผู้ซื้อจากต่างประเทศ มาเจรจาธุรกิจกับ Farm Outlet เพื่อซื้อสินค้าด้วย ซึ่งที่ผ่านมา สินค้าออร์แกนิกประสบความสำเร็จมาก จัดไปแล้ว 16 ครั้ง ทำยอดขายได้กว่า 200 ล้านบาท

ปัจจุบัน Farm Outlet มีอยู่จำนวน 69 แห่ง ใน 40 จังหวัดทั่วประเทศ แยกเป็นภาคเหนือ 10 แห่ง ใน 7 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 แห่ง ใน 10 จังหวัด ภาคกลาง 29 แห่ง ใน 15 จังหวัด และภาคใต้ 13 แห่ง ใน 8 จังหวัด โดยแต่ละแห่งมียอดจำหน่ายเฉลี่ยเดือนละ 50,000-1,500,000 บาท.